
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชาและกระท่อม  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ที่อาจไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร
ในสมัยประชุมนี้ว่า ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนท่ีมีบางคนบอกว่าประกาศ สธ. ไม่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสู้กฎหมายไม่ได้ ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
จากกรณีที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกและปรับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาไปหลายราย  ขณะที่ สธ. ตร. และเจ้า
พนักงานท้ังหลายร่วมมือกันอย่างดีมากในการไล่ตรวจผู้นำกัญชาหรือกัญชงไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง แต่ทางที่ดีที่สุดถ้าอยากให้
ชัดเจน ไม่ต้องตีความใดๆ ขอให้ช่วยกันผ่านร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ เพื่อควบคุมการใช้กัญชงที่ผิดประเภท ถ้าไม่ออกกฎหมาย แล้ว
พรรคภูมิใจไทยได้กลับเข้ามาทำหน้าท่ีในสภาอีกครั้ง จะนำเสนอกฎหมายนี้เข้าสู่สภาอีกครั้งแน่นอน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     -นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวร่าง พ.ร.บ. กัญชา-กัญชง ที่ค้างวาระการพิจารณาอยู่ ว่า ไม่แน่ใจว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อไหร่  เพราะหากร่างกฎหมายกัญชา ไม่แล้วเสร็จ กฎหมายฉบับอ่ืนก็เดินหน้าพิจารณาไม่ได้ หลังจาก
ที่สมาชิกเลื่อนวาระการพิจารณาข้ึนมาก่อน และจนถึงขณะนี้ ฝ่ายค้านยังไม่ได้ประสานการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
รัฐบาลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชน นำโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ ไทย เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุม
กัญชาในประเทศ ไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มหมอยาพื้นบ้าน จัดเวทีเสวนาในรูปแบบ "สภาประชาชน" โดย Live สด 
ผ่านเพจ "กัญชาทีวี" โดยได้มีการการอภิปรายคู่ขนานกับ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร โดยการอภิปรายมุ่งเน้นท้ังในเชิงกฎหมาย 
และเหตุผลสนับสนุนข้อกฎหมาย รวมทั้งให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หักล้างข้อมูลในการอภิปรายในสภา ท่ีมีความคลาดเคลื่อน จาก
ความจริง มุ่งหวังเฉพาะผลทาง การเมือง พร้อมเรียกร้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 21 ธ.ค.นี้. 
    2. ประกาศ สธ.สมุนไพรควบคุม (กัญชา) 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ch7, thebangkokinsight, newtv, mcot) 
     - นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เชิญหน่วยงาน สธ. สำนักอัยการสูงสุด กรมการปกครอง และรอง ผบ.ตร.ปราบปรามยา
เสพติด หารือสร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ สธ.สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 เร่งรัดติดตาม
ตรวจสอบเดินหน้าเอาผิดผู้ประกอบการในพื้นที่ ย้ำว่าที่ดำเนินการตรงนี้เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.กัญชา ยังไม่ถูกบังคับใช้ ไม่มี
ความแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้สภานิติบัญญัติสมัยนี้ รวมทั้งวาระรัฐบาลชุดนี้จะครบในเดือน มี.ค.66 จึงต้องใช้ประกาศเท่าท่ี
มีอยู่จัดการควบคุมการใช้ช่อดอกกัญชาให้มีประสิทธิภาพ สุดท้ายต้องนำไปสู่การให้รัฐบาลหน้าตัดสินใจเรื่องนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เสียงประชาชนในเรื่องนโยบายประกาศกัญชาเป็นยาเสพติดหรือไม่ 
    3. กัญชาทางการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง) 
     - นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ครั้งท่ี 6/2565 กล่าวว่า 
เป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมาย คือ การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องการส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดว้ย ไม่เช่นนั้นกฎหมายก็ไม่มีความหมาย ทำให้ภาพลักษณข์องประเทศเสียหาย ดังนั้น 
สธ.จะเร่งทำความเข้าใจผู้ประกอบการกัญชาปฏิบัติให้ถูกตอ้ง เพื่อตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้กัญชาอย่าง
ปลอดภัยเผยแพร่ให้ประชาชน และข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว 

 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. เตรียมพร้อมโควิดช่วงปีใหม่ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า thaiPBS) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุถึงการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ว่า สถานการณ์ทุกอย่างยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ สธ. โดยได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่าง
น้อย 4 เข็ม ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากขึ้น แม้จะติดเชื้อโควิด-19 ก็ตาม 
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     2. สายพันธุ์ XBB.1.5 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์  (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ , คมชัดลึก, isaranews, news1live, 
soudhitalk, thebangkokinsight) 
     - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ถึงสายพันธุ์โควิดอุบัติใหม่ที่น่ากังวลมากสุดในปัจจุบันคือ โอมิครอน
ลูกผสม "XBB.1.5" ในนิวยอร์กกำลังกลายเป็นฮอตสปอตใหม่ ของโควิดตระกูล XBB โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนเข้ามาแทนที่ BQ.1 พบมีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาดสูงกว่า BQ.1 ทั่วโลกประมาณ 94% จากฐานข้อมูล 
GISAID พบแล้ว 288 ตัวอย่าง ยังตรวจไม่พบในประเทศไทย ทั้งนี้ ศูนย์จีโนมฯ คาดการณ์ว่า XBB.1.5 กลายพันธ์ุมาจาก XBB 
ที่นิวยอร์ก มีอัตราเพิ่มจำนวนประมาณ 100% ในแต่ละสัปดาห์ จากการใช้เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลการ
ถอดรหัสพันธุกรรมโควิดทั้งจีโนม พบว่า XBB.1.5 เป็น โควิด 19 ที่ได้เปรียบในการเติบโต -แพร่ระบาดสูงที่สุด และมี
ความสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันและการเข้ากับผิวเซลล์ เพื่อทะลุผ่านเข้าไปภายในเซลล์ได้ดีที่สุดในโลก ณ ขณะนี้เป็นสาเหตุ
ที่ผู้เช่ียวชาญทั่วโลกกำลังจับตามองด้วยความกังวล 
     3. บรรจุ ขรก.โควิด 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     - นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะหก์ารแพทย์ไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีนักสังคมสงเคราะห์ฯ 640 คน 
ใน สธ. ขอความเป็นธรรมความก้าวหน้าวิชาชีพสายสนับสนุน ขณะที่อีกกว่า 200 คน ตกหล่นบรรจุข้าราชการโควิดรอบแรก 
จนบัดนี้รอบสองยังไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องความก้าวหน้าของแต่ละกรม ทั้งกรมการแพทย์ กรม
สุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ สป.สธ. โดยเฉพาะ สป.สธ. ไม่ได้ขึ้นชำนาญการพิเศษ เพราะติดระเบียบของ 
ก.พ. ซึ่งทางสมาคมฯ ยื่นเรื่องมานาน 5-6 ปีให้ปลดล็อก แต่ยังไม่ได้ โดยพวกตนเป็นข้าราชการวิชาชีพสายสนับสนุน มีใบ
ประกอบวิชาชีพ แต่ก็ยังติดขัดเรื่องนี้  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

พระอาการประชวร 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง 
      -สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ความคืบหน้า พระอาการประชวร 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา' ระบุ คณะแพทย์ผู้
ถวายการรักษารายงานว่า พระอาการโดยรวมคงที่ในระดับระดับหนึ่ง จังหวะการเต้นของพระหทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถ 
ผลการตรวจพระหทัยพบว่ายังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร การฉีดสีของหลอดเลือดพระหทัยไม่พบความผิดปกติ คณะแพทย์ได้
ถวายพระโอสถ และเครื่องมือ เพื่อช่วยการทำงานของพระหทัย พระปัปผาสะ พระวักกะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ch3plus amarintv) 
      -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์รูปภาพหนังสือจากหน่วยราชการในพระองค์ 904 และข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาระบุว่า พิธีเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ถวายการรักษา  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในช่วงที่ประทับที่รพ.ปากช่องนานา นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกคนขอน้อมตั้งจิตอธิษฐานให้พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  
ทรงหายจากพระอาการประชวร และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้ หนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 
904 ลงนามโดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเนื้อหาระบุว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญ  
พระราชกระแสมาแจ้งแก่ท่านว่า ทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และทรงขอบใจที่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ประชาชนสืบไป 

 

สธ.ค้านเปิดสถานบันเทิงถึงต ี4 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ,ข่าวหุ้น ,แนวหน้า ,มติชน INN, mcot 
สวท.,ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, thaigov, nation, ejan, thansettakij, topnews, thereporters, workpointtoday ทีวีทุกช่อง) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนรวม 50 คน จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับ เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และเครือข่ายผู้ได้รั บ
ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพบ เพื่อขอบคุณที่นายอนุทินแสดงจุดยืนปกป้องสุขภาพความปลอดภัยประชาชน โดย
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้เปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น.พร้อมกล่าวว่า สธ. ยืนยันเจตนารมณ์คำนึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการเข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างไร้การควบคุม และขอให้มั่นใจได้ว่าระดับหัวหน้าส่วนราชการของ
กระทรวง ขณะนี้มีความเห็นทิศทางเดียวกับภาคประชาชนท่ีไม่สนับสนุนการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง  
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ถ่ายโอน รพ.สต. 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน newtv.thailandplus thaigov hfocus) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้ง
ที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์    โดยกล่าวว่า 
ในปีงบประมาณ 2566 สธ.มีนโยบายมุ่งเน้นให้ “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งมี” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง 
เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” ซึ่งงานปฐมภูมิเป็นรากฐานและกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดความมัน่คงด้านสขุภาพ 
และต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ท่ีจะนำไปสู่
เป้าหมาย 1) คนไทยทุกคนทุกสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเข้าถึงการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยแนวทาง 3 หมอ โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมอคนที่ 3 คือ 
หมอประจำครอบครัว  2) การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ (Digital Health) ให้เช่ือมโยงข้อมูลบริการระหว่างหน่วย
บริการ มีการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ  3) เกิดกลไกการเงินการคลังสุขภาพที่สนับสนุนการดำเนินการในระดับปฐมภูมิ    
มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน มีความเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.
สต. ไปยัง อบจ. แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ โดย อสม.ทุกคนยังปฏิบัติหน้าท่ีและอยู่ในความดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงจะเป็นพี่เลี้ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เกิดความราบรื่น ทั้งในส่วนของข้อมูล บุคลากร 
การให้บริการ ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด   
      สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ บ้านเมือง) 
     - สสจ.-อบจ.ปทุมธาน ีร่วมลงนาม MOU รับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และ รพ.สต. 13 แห่ง 
    -สสจ.-อบจ.ยโสธร ร่วมลงนาม MOU รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.48 แห่ง 

 

ออกกำลังกายให้สมวัยเพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นให้ร่างกาย 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., news1live, thereporters, pptvhd36, thaipbs) 
    - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย เพื่อเพ่ิมความอบอุ่น และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย พร้อมรับลมหนาว สิ่งสำคัญของทุกวัย คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น 
เพื่อให้สุขภาพดี ทั้งนี้ ทุกกลุ่มวัยควรพักผ่อนให้เพียงพอ และกินอาหารประเภทผักและผลไม้สด ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และอุ่นอาหารให้ร้อน เพื่อเพ่ิมรสชาติ และความอบอุ่นให้กับร่างกายอีกด้วย 

 

โรคตาแห้ง 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน thereporters, pptv, thebangkokinsight) 
      -นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาแห้งเป็นภาวะที่พบได้ทั่วไป ไม่ใช่โรคร้ายแรง มักจะ
เกิดกับกลุ่มคนในวัยทำงาน จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และใส่คอนแท็กต์เลนส์ สัญญาณเตือน คือ ระคายเคืองตา แสบตา 
น้ำตาไหล ตาล้าง่าย ตาแดง มีขี้ตาเมือกๆได้ ตามัว มองไม่ชัด รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในดวงตา ตาสู้แสงไม่ได้ ลืมตายาก 
รู้สึกฝืดๆ ในตา หรือใส่คอนแท็กต์เลนส์แล้วไม่สบายตา หากมีอาการเหล่านี้ ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ 
และให้การรักษาโดยเร็ว ทั้งนี ้หลายคนอาจไม่รู้ว่าโรคตาแห้งอาจเกิดร่วมกับโรคอื่นๆ ด้วย 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน)  
    - รพ.ราชวิถี ช้ีแจงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความ หากไม่ใส่กางเกงในจะทำให้เป็นไส้เลื่อน  พบว่าตามข้อมูลทางการแพทย์ที่มีใน
ปัจจุบัน การไม่ใส่กางเกงในไม่ได้ทำให้เกิดโรคไส้เลื่อนแต่อย่างใด 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)  
    -ตามที่มีคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงเป็นปอดอักเสบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ พบว่า
ข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (plewseengern)  
    -กรณีที่มีคลิปวิดีโอแนะนำข้อมูลสุขภาพโดยระบุว่าเคี้ยวเมล็ดมะละกอสุกแล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตาม วันละ 3 เม็ด 
รักษามะเร็งระยะสุดท้าย เห็นผลใน 1 เดือน ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและช้ีแจงว่าจาก
ข้อมูลวิชาการ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานเมล็ดมะละกอสุกช่วยรักษามะเร็งระยะ
สุดท้ายในคนได้ 

 

เตือนควันบุหร่ีมือสอง-สาม ล้อมเด็กไทย 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, prd, hfocus )  
    - น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวในงานเสวนา “กลับบ้านปีใหม่ ไร้
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ควันบุหรี่” พบว่า ควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 ล้อมเด็กไทย  พบ 23.7% ยังสูบบุหรี่ในบ้าน  หมอช้ี "นิโคติน" ตัวอันตรายส่งผล
เปลี่ยนพันธุกรรมสืบทอดรุ่นต่อรุ่น เสพติดเป็นวงจร เปิดใจเด็กสิบขวบ ขอพ่อเลิกบุหรี่สำเร็จเป็นของขวัญที่ดีใจที่สุด หลังทน
สูดในบ้าน 
กรมควบคุมมลพิษยังเตือนเฝ้าระวัง PM2.5 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     - กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในระยะนี้  อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
ซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ลดลงไม่เกินค่ามาตรฐาน 
เนื่องด้วยอัตราการระบายอากาศที่ดี ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงเข้าช่วย   อย่างไรก็ตาม กรมควบคุม
มลพิษ ยังคงมีคำเตือนให้ประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์  PM 2.5 เนื่องจากขณะนี้กรม
อุตุนิยมวิทยายังคงพยากรณ์สภาพอากาศที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย บางช่วงเวลาที่อากาศ
นิ่งไม่มีลมจะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้น โดยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองที่จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 
23 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป 

 

ขยายเวลาฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ผู้ประกันตน 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) 
     - สำนักงานประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาในรบับริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญฟ่รีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผูป้ระกันตนมาตรา 
33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามสิทธิปีละ 1 ครั้ง เดิมสิ้นสุด 31 ส.ค. ขยายไปเป็นวันท่ี 31 ธ.ค.
65 เพื่อดูแลผู้ประกันตนให้เข้าถึงสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  

 

รล.สุโขทัย'จม 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน) 
     -ที่ท่าเรือน้ำลึก บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุคลื่นลมทะเล
รุนแรง ทำให้เครื่องยนต์ดับ น้ำเข้าเรือและเรือเอียง ก่อนจะล่มในเวลาต่อมา ต้องร้องขอความช่วยเหลือเรืออื่นๆ ช่วยลำเลียง
ลูกเรือ 106 นาย กลับขึ้นฝั่ง และยังคงสูญหายอีก 31 นาย   
      ด้าน นพ.วรา เศลวัตนะกุล  นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับลูกเรือทั้งหมด มีเคสที่บาดเจ็บสาหัส 3 นาย มี
หนึ่งนาย กระดูกต้นแขนหัก ยังไม่ได้ผ่าตัด ส่วนอีก 2 นาย ผ่าตัดแล้ว มีปัญหาที่กระดูกขาและนิ้วมือ ส่วนลูกเรือที่เหลือรอดู
อาการ และคาดว่าจะสามารถเดินทางกลับได้ หากไม่มีอาการแทรกซ้อน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ hfocus) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการดูแลรักษากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจาก
เหตุเรืออับปางจมจากคลื่นลมแรง ว่า เราร่วมมือกับกองทัพเรือ ซึ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี รพ.หลักคือ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ตอนนี้รับผู้ป่วยที่กองทัพเรือช่วยชีวิตไว้ ส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บ แข้งขาหักจากการกระทบหรือเสียการทรงตัวของเรือ เราก็
ดูแลอย่างเต็มที่ ถ้าดูแลได้โดยไม่ต้องส่งต่อก็จะให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ต้องกังวลมีความ
ร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงานอย่างดี 

 

จนท.สสจ.ระยองฆ่าตัวตาย 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3 บ้านเมือง มติชน สยามรัฐ แนวหน้า nationtv.ch7) 
     -ตำรวจ สภ.เมืองระยอง เข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตในบ้านเช่า  ริมถนนราษฎร์บำรุง  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง จาก
การตรวจสอบทราบว่า ผู้เสียชีวิต อายุ 51 ปี เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สังกัดสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
     ด้าน นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ  สาธารณสุขจังหวัดระยอง  เปิดเผยว่า   ผู้เสียชีวิตทำงานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องยา
เสพติด  ทำงานดี และไม่เคยมีปัญหาเรื่องงาน   จึงยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบหลักฐานใน
จุดเกิดเหตุ  สรุปว่าเป็นจบชีวิตด้วยตนเอง ส่วนสาเหตุการคิดสั้นยังไม่แน่ชัดต้องสอบสวนผู้ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงานอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง 

 

 


